

MUC

MATICHON  
INFORMATION CENTER

Subject Heading :

Source : มติชน

Date : 4 มี.ค. 2561

Page : 1,11

No: 61073356

# การใช้กม.เพื่อประชาชน โปรดเกล้าวิรัช ชินวินิจกุล พ้นจากหน้าที่องคมนตรี

ร.10 พระราชทานประกาศนียบัตร-ทุนแก่นักเรียน  
วชิราวุธฯ ผู้พิพากษาน้อมนำพระราชดำรัสไปปฏิบัติ  
อย่างเคร่งครัด (อ่านต่อหน้า 11)

## ต่อจากหน้า 1

### ปีติราชดำรัส

เมื่อเวลา 17.43 น. วันที่ 3 มีนาคม สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯไปยังวชิราวุธวิทยาลัย ในการนี้ ทรงวางพุ่มดอกไม้พร้อมทั้งทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์

จากนั้น เสด็จฯไปยังหอประชุมวชิราวุธวิทยาลัย ในการพระราชทานประกาศนียบัตร ทูณและรางวัล แก่นักเรียนวชิราวุธวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2559

โอกาสนี้ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว แล้วพระราชทานครูอาจารย์แก่กรรมการอำนวยการที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯแต่งตั้งใหม่ พระราชทานโล่เกียรตินอายุ เข็มเพชร และครูอาจารย์แก่บุคลากรที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ และทำการสอนสนองพระเดชพระคุณครบตามกำหนดเวลา จำนวน 6 คน พร้อมกันนี้ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ครูกับเจ้าหน้าที่ใหม่เฝ้าฯถวายตัว แล้วพระราชทานประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2559 จำนวน 78 คน พระราชทานรางวัลเรียนดีและทุนการศึกษาแก่นักเรียนจำนวน 67 คน พร้อมทั้งพระราชทานถ้วยรางวัลแก่นักเรียนที่ชนะเลิศการแข่งขันกีฬา จำนวน 9 คน และพระราชทานรางวัลแก่นักเรียนที่ชนะเลิศการแข่งขันระเบียบแถวจำนวน 2 คน

โอกาสนี้ ได้พระราชทานพระราชโองการว่า การจัดการศึกษาของวชิราวุธวิทยาลัยนับว่ามีความสำเร็จและความก้าวหน้าเป็นอย่างมาก น่าชื่นชมที่โรงเรียนได้ยึดมั่นในพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่จะอบรมนักเรียนให้มีคุณสมบัติดีดีตัว 3 ประการเป็นข้อใหญ่ ได้แก่ เป็นผู้มีความรู้ เป็นผู้มีความดี เป็นผู้มีความประพฤติปฏิบัติทั้งงามเหมาะสม กล่าวหาญเข้มแข็ง แต่อ่อนน้อมต่อตน รวมทั้งมีสติปัญญาความรู้ที่จะนำไปใช้ในการดำเนินชีวิต และประกอบกิจการงานสร้างสรรค์ความดีความเจริญ นักเรียนทุกคนเมื่อสำเร็จการศึกษาจากวชิราวุธวิทยาลัย เมื่อได้รับการอบรมอันเป็นเลิศเช่นนี้แล้ว ก็ชอบที่แต่ละคนจะได้ตั้งใจฝึกฝนตนเองต่อไป ทั้งในส่วนศีลธรรม การวางตัว และความรู้อย่าให้ขาดตกบกพร่อง จะได้เป็นผู้สามารถสร้างสรรค์ประโยชน์ที่แท้และยั่งยืนให้กับตนเอง แก่สังคมและประเทศชาติ สมดังพระราชปณิธานของพระองค์ผู้ทรงสถาปนาโรงเรียนแห่งนี้

ในการนี้ นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้ร้องเพลงเกรททูเอทของ กุศบาย และนักเรียนทั้งหมดร่วมกันร้องเพลงอีก 40 ปี และขณะเสด็จจากลับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้ร่วมกันเข็นรถยนต์พระที่นั่งส่งเสด็จ ซึ่งเป็นประเพณีที่เริ่มมาตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นการแสดงออกซึ่งความกตัญญู และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงอุปถัมภ์วชิราวุธวิทยาลัยมาโดยตลอด

จากนั้น เสด็จฯไปทรงเปิดอาคารนวมกุนินทร์ฝั่งนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาวชิราวุธวิทยาลัย ซึ่งเป็นอาคารสูง 3 ชั้น มีลักษณะภายนอกเป็นสถาปัตยกรรมแบบไทยประเพณี ได้รับพระบรมราชานุมัติงบประมาณการก่อสร้างผ่านสำนักงานพระคลังข้างที่ สำนักพระราชวัง และได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามอาคารว่า อาคารนวมกุนินทร์ เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2558 โดยอาคารดังกล่าวจะใช้เป็นอาคารอเนกประสงค์สำหรับประกอบกิจกรรมอันเป็นกิจวัตรของนักเรียน อาทิ การสวดมนต์ การประชุม ตลอดจนการแสดงมหรสพ

โอกาสนี้ ทรงปลูกต้นรวงผึ้งซึ่งเป็นต้นไม้ประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่บริเวณหน้าอาคารนวมกุนินทร์ พร้อมกันนี้ได้ทอดพระเนตรนิทรรศการเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารนวมกุนินทร์ที่ออกแบบโดยนิธิ สถาปิตานนท์ ศิลปินแห่งชาติด้วย

นายสรวิศ เบญจกุล เลขานุการสำนักงานศาลยุติธรรม เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 2 มีนาคม สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายชีพ จุลมนต์ ประธานศาลฎีกา นำผู้พิพากษาประจำศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม จำนวน 162 คน เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ การนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสแก่ผู้พิพากษาด้วย โดยทุกครั้งที่เข้ารับราชการถวายสัตย์ปฏิญาณ ผู้พิพากษาจะน้อมนำพระราชดำรัสของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาปฏิบัติ แนวทางที่พระองค์ท่านพระราชทาน สำนักงานศาลยุติธรรมจะนำไปเผยแพร่ให้กับผู้พิพากษาทั่วประเทศได้รับทราบ ว่าพระองค์ท่านทรงมีพระราชดำรัสอย่างไรบ้าง

นายสรวิศกล่าวต่อว่า ในครั้งนี้ทรงมีพระราชดำรัสหลายเรื่องเกี่ยวกับการใช้กฎหมาย การกระทำในพระปรมาภิไธยของพระมหากษัตริย์ สิ่งเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของผู้พิพากษา ทั้งในเรื่องการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน นับเป็นเรื่องที่สำคัญและจะเป็นประโยชน์กับความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของประเทศ โดยผู้พิพากษาทั่วประเทศจะน้อมนำกระแสพระราชดำรัสไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

## ศาลมึนบุรีติดก้าไลอีเล็กทรอนิกส์

เมื่อวันที่ 3 มี.ค. นายสรราช เบญจกุล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 2 มี.ค.ที่ผ่านมาศาลจังหวัดมึนบุรี เขตมึนบุรี กรุงเทพฯ ได้มีคำสั่งให้ติดก้าไลอีเล็กทรอนิกส์หรือก้าไลอีเอ็ม เป็นรายแรกกับผู้ต้องหาคดีมียาบ้าไว้เพื่อเสพที่ได้รับการอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นฝากขังโดยวางหลักประกันเป็นเงินสด 10,000 บาท ทั้งนี้ก้าไลอีเอ็มเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยที่มีหลักทรัพย์ไม่เพียงพอเพื่อลดจำนวนผู้ต้องขังและลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมได้มากขึ้นซึ่งเป็นไปตามนโยบายของศาลยุติธรรม มีศาลนำร่อง 23 แห่งเริ่มใช้ก้าไลอีเอ็มตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค.ที่ผ่านมา

นายสรราช กล่าวอีกว่าทางสำนักงานศาลยุติธรรมมีเจ้าหน้าที่ดูแลประจำศูนย์ควบคุมก้าไลอีเอ็มตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อตรวจสอบหรือจำกัดการเดินทางของบุคคลที่ใช้ก้าไลอีเอ็ม โดยสามารถระบุตำแหน่งที่อยู่และส่งข้อมูลพิกัดของผู้ถูกปล่อยชั่วคราวด้วยการแจ้งเตือนสัญญาณเตือนแบบเรียลไทม์หรือเวลาจริงไปยังศูนย์ควบคุม เมื่อเกิดเหตุกับอุปกรณ์ เช่น มีการทุบทำลาย ตัด หรือถอดอุปกรณ์โดยไม่ได้รับการอนุญาตซึ่งถือว่าผิดเงื่อนไข จากนั้นเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบสาเหตุการเกิดสัญญาณและประสานกับเจ้าหน้าที่ของศาลเพื่อเสนอผู้พิพากษาพิจารณาเพื่อยกเลิกคำสั่งการปล่อยชั่วคราวและประสานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในการติดตามจับกุมผู้ต้องหาหรือจำเลยต่อไป

นายกำพล รุ่งรัตน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำสำนักประธานศาลฎีกา กล่าวว่า ก้าไลอีเอ็มศาลได้จัดซื้อจัดจ้างโดยการประกวดราคาในการเช่าเหมาแบบปีต่อปี 5,000 ชุด วงเงิน 80,880,000 บาท มีระบบป้องกันการปฏิบัติการ ระบบป้องกันไวรัสการเชื่อมต่อเครือข่ายต่าง ๆ ส่วนการใช้ชีวิตประจำวันของผู้ต้องหาหรือจำเลยนั้นสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติเพราะอุปกรณ์ดังกล่าวได้รับมาตรฐานไอคิว 68 และมีการจำกัดพื้นที่หรือจำกัดพฤติกรรมของผู้ต้องหาหรือจำเลยอีกด้วย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก้าไลอีเอ็ม ประกอบด้วย ตัวอุปกรณ์ส่งสัญญาณติดระบบจีพีเอสมีลักษณะคล้ายนาฬิกาหรือสายรัดข้อมือข้อมือเพิ่มน้ำหนักประมาณ 230 กรัม ตัวอุปกรณ์รับสัญญาณและศูนย์ควบคุมกลางที่ใช้ติดตามตัวเมื่อสวมใส่อุปกรณ์ที่ข้อมือ ข้อมือเท้าหรืออวัยวะส่วนอื่นก็จะสามารถตรวจสอบการเดินทางของผู้สวมใส่ได้ โดยเงื่อนไขสำหรับผู้ที่จะใช้ก้าไลอีเอ็มจะอยู่ในกลุ่มคดีต้องโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี และอัตราโทษสูงกว่านั้น และขึ้นอยู่กับดุลพินิจของศาลว่าจะจำกัดบริเวณผู้ต้องหาหรือจำเลยหรือไม่ เช่น หากผู้ต้องหาหรือจำเลยมีอาชีพขับขีรถรับจ้างก็สามารถออกไปทำงานหากินได้ตามปกติในเวลาที่กำหนด แต่ถ้ามีเหตุจำเป็นเร่งด่วนหรือเหตุสุดวิสัยก็สามารถออกนอกบ้านตามเวลาที่ศาลห้ามได้

สำหรับก้าไลอีเอ็มเริ่มมีการทดลองใช้ตั้งแต่เดือน มี.ค. 2557 โดยศาลแขวงพระนครเหนือ เป็นศาลแห่งแรกที่สั่งให้ควบคุมตัวผู้ต้องหาคดีเมาแล้วขับด้วยการใช้ก้าไลอีเอ็ม 7 วัน โดยกำหนดให้ผู้กระทำผิดห้ามออกจากบ้านตั้งแต่ช่วง 22.00-04.00 น. และใช้ก้าไลอีเอ็มกับผู้กระทำผิดไปแล้วรวม 12 ราย ตามมาด้วยศาลแขวงสมุทรปราการสั่งให้ควบคุมตัวผู้กระทำผิดด้วยก้าไลอีเอ็มในคดีเมาแล้วขับและคดีขับขีรถโดยใช้ความเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดรวม 13 ราย อย่างไรก็ตามตั้งแต่เริ่มทดลองใช้ก้าไลอีเอ็มจนถึงขณะนี้ได้ควบคุมตัวผู้กระทำผิดตามศาลต่าง ๆ ไปแล้ว 58 ราย ซึ่งจากการเก็บรวบรวมข้อมูลพบว่าได้รับผลในเชิงบวกกับทุกฝ่าย รวมทั้งครอบครัวของผู้ต้องหาหรือจำเลยก็รู้สึกพึงพอใจด้วย.

► **ติดกำไล...**ศาลจังหวัดมีนบุรี  
ติดกำไลข้อเท้าอิเล็กทรอนิกส์หรือ  
กำไลเอ็มติดสัญญาณจีพีเอสให้  
ผู้ต้องหาคดียาบ้ารายแรก หลัง  
อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวในชั้น  
ฝากขัง โดยวางเงินสดประกันตัว  
10,000 บาท เพื่อเป็นการลดความ  
เหลื่อมล้ำทางสังคมตามนโยบาย  
ของศาลยุติธรรม (ข่าวหน้า 8)



MIC

Source : ข่าวสด

Date : 4 มี.ค. 2561

Page : 1,12

No: 61073232



ศาลมีนบุรีประเดิมรายแรก  
แล้ว ตัดกำไรเข้ากระเป๋าแล้ว  
นักสืบติดตามตัว □ อ่านต่อหน้า 12

### ● กำไรติดตาม □ ต่อจากหน้า 1

ผู้ได้ปล่อยชั่วคราว เริ่มจากผู้ต้องหาตีครอบครัว ยาบ้า เลขอาชญากรรม ศาลยุติธรรม เผยเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการปล่อยชั่วคราว ผู้ต้องหาหรือจำเลยที่มีหลักทรัพย์ไม่เพียงพอ เพื่อลดจำนวนผู้ต้องขังและลดความแออัดในห้องขัง ทางสังคม ระบุมีเจ้าหน้าที่ดูแลประจำศูนย์ควบคุม 24 ชม. คอยตรวจสอบและจำกัดการเดินทางจากที่อุปการะระบุตำแหน่งที่อยู่และ ส่งข้อมูลพิกัดแจ้งแบบเรียลไทม์ ทบทำลาย ดัดหรือถอดอุปกรณ์โดยไม่ได้รับอนุญาต ประธานเจ้าหน้าที่ศาลเสนอผู้พิพากษาพิจารณายกเลิกคำสั่งพร้อมแจ้งตำรวจติดตามจับกุม

เมื่อวันที่ 3 มี.ค. นายสรวิศ เบญจกุล เลขานุการสำนักงานศาลยุติธรรม เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 2 มี.ค.ที่ผ่านมา ศาลจังหวัดมีนบุรี สั่งตัดกำไรเข้ากระเป๋าแล้ว หรือนออีเอ็ม (EM) เป็นรายแรกผู้ถูกปล่อยตัวชั่วคราวใน

ชั้นฝากขัง ฐานความผิดมีเมตแอมเฟตามีนไว้ในครอบครอง เสพเมตแอมเฟตามีนและเป็น ผู้ขับที่รถจักรยานยนต์ วางหลักประกันเป็น เงินสด 10,000 บาท พร้อมนออีเอ็ม ทั้งนี้กำไร นออีเอ็มเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการปล่อยชั่วคราว ผู้ต้องหาหรือจำเลยที่มีหลักทรัพย์ไม่เพียงพอ เพื่อลดจำนวนผู้ต้องขังและลดความแออัดในห้องขัง ทางสังคม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของ ศาลยุติธรรม โดยเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. ที่ผ่านมา

นายสรวิศกล่าวว่า สำนักงานศาลยุติธรรม มีเจ้าหน้าที่ดูแลประจำศูนย์ควบคุมออีเอ็มตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อตรวจสอบหรือจำกัดการเดินทางของบุคคล โดยอุปกรณ์ดังกล่าวสามารถ ระบุตำแหน่งที่อยู่และส่งข้อมูลพิกัดของผู้ถูก ปล่อยชั่วคราวด้วยการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์ ไปยังศูนย์ควบคุม เมื่อเกิดเหตุกับอุปกรณ์ เช่น ถูกทุบ ทำลาย ดัด หรือถอดอุปกรณ์โดยไม่ ได้รับการอนุญาต เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบ สาเหตุของการเกิดสัญญาณ จากนั้นจะ ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของศาลเพื่อเสนอ ผู้พิพากษาพิจารณายกเลิกคำสั่งการปล่อยชั่วคราว และประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ติดตามจับกุมผู้ต้องหาหรือจำเลยต่อไป



รายแรก - ศาลจังหวัดมินบุรีประเดิมรายแรก ติดค่าไลซ์อ์ทำอิเล็กทรอนิกส์ (EM)  
ผู้ได้ปล่อยชั่วคราวในชั้นฝากขัง คดีครอบครอง-เสพยาบ้า โดยจะมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจ  
สอบที่อยู่ตลอด 24 ชม.หากทำผิดเงื่อนไข เมื่อวันที่ 3 มี.ค.

Source :

โพสต์ทูเดย์

Date : - 4 ส.ค. 2564 Page :

A4

No :

คาดตัดสินคดีหวยได้กลางปีนี้ ค 4

ครูปรีชา ไคร์ครวญ

นายสุริย์พันธุ์ หงษ์วิไล โฆษกศาลยุติธรรม เปิดเผยว่าการพิจารณาคดีหวย 30 ล้านบาท ขณะนี้ได้เข้าสู่กระบวนการของศาลชั้นตอนต่อไปศาลได้นัดสืบพยานโจทก์และจำเลยในช่วงเดือน พ.ค. และจะสืบพยานต่อเนื่อง

หากไม่มีเหตุต้องเลื่อนคดีจะมีคำพิพากษากายในกลางปีนี้